

# **Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu IV**

20:24 22/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu IV.**

Hoạt động nằm trong khuôn khổ hành trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” tại Quảng Trị.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội có Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Quân khu IV là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Bộ Tư lệnh Quân khu IV luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ quân sự và quốc phòng trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí phụ trách các đơn vị chuyên môn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới những tình cảm và hỗ trợ mà Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã dành cho đoàn trong chuyến hành trình về nguồn lần này.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam kỷ niệm chương cho Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV\_Ảnh: S.H.*

Chúc mừng những kết quả đạt được trong việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, học tập huấn luyện, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã góp phần tích cực cho hoạt động tuyên truyền, chính trị...

Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự và quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quà lưu niệm cho Đại tá  
Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV\_Ảnh: S.H.*

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ mong mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu IV tiếp tục phát huy những mối quan hệ bền chặt gắn bó lâu dài trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV cảm ơn lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các thành viên trong đoàn đã tới thăm và làm việc tại Quân khu. Đồng chí cũng đánh giá cao những hoạt động trong chương trình về nguồn ý nghĩa mà Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đã dành cho các đội tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh... trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023).



*Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu IV chụp ảnh lưu niệm\_Ảnh:*

*S.H.*

Đại tá Võ Văn Hải cũng đề nghị hai đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, góp phần phát huy sức mạnh của mỗi đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời nâng cao sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội...

**Khánh Trinh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/xay-dung-moi-quan-he-doan-ket-gan-bo-giua-hoi-nha-bao-viet-nam-va-bo-tu-lenh-quan-khu-iv>